



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๐๐๑	นางกรรณิการ์	ดวงเนตร
๐๐๒	นายภานุ	ก้านทอง
๐๐๓	นางสาวเจนจิรา	ทองเลิศ
๐๐๔	นายบุญตระการ	ศิลารักษ์
๐๐๕	นางสาวกัญญาปุรสกร	ทองสุข
๐๐๖	นายวชิรวิทย์	ภูมิวงศ์
๐๐๗	นางสาวกันธิชา	พันธ์แจ่ม
๐๐๘	นางมลธิญา	สมศรี
๐๐๙	นางสาวสุพัตรา	พลรักษ์
๐๑๐	นางสาวอังคณา	หนองหว้า
๐๑๑	นางสาวจิระวดี	สายสิน
๐๑๒	นางสาวณัฐธิกา	แก้วเกิด
๐๑๓	นางสาวขวัญประไพ	ยินดี
๐๑๔	นางสาวเสาวนีย์	แผลงฤทธิ์
๐๑๕	นางสาวปณัสยา	โปยทอง
๐๑๖	นางสาวปนัดดา	สมเพราะะ

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

(๑) สอบภาคปฏิบัติโดยการพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

(๒) สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน พิจารณาจากองค์ประกอบตัวชี้วัด ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัว/การศึกษา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	การประกอบคุณงามความดี	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
๓	บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยา ท่าทาง ท่วงที วาจา การสื่อสาร
๔	เจตคติและอุดมการณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพ
๕	การมีปฏิภาณไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับได้

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ต้องได้คะแนนทดสอบพิมพ์คอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๔. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยสอบภาคปฏิบัติและวิธีการสอบสัมภาษณ์ให้ครบทั้ง ๒ ขั้นตอน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต์ <http://www.sisaketedu1.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ทวีศักดิ์ นามศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑